

Thư Chúc Mừng Năm Mới 2024
CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Quý Bạn đọc và Cộng tác viên thân mến!

Nhân dịp năm mới 2024 và Tết cổ truyền Giáp Thìn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình trân trọng gửi đến các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí, Hội đồng Biên tập cùng toàn thể Cộng tác viên và Bạn đọc một năm mới An khang - Thịnh vượng và Hạnh phúc!

Năm 2023, dưới tác động của sự phát triển các nền tảng công nghệ, mức độ cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, các cơ quan thông tấn, báo chí phải liên tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực để theo kịp xu thế thời đại. Trong bối cảnh ấy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí, Ban lãnh đạo Trường Đại học Hòa Bình, Hội đồng Biên tập, sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ Tòa soạn, sự ủng hộ, đồng hành của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hòa Bình và cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài nước. Tạp chí luôn bám sát tôn chỉ mục đích, cập nhật thông tin và ghi lại được những dấu ấn đậm nét, dần có chỗ đứng trong lòng bạn đọc, góp thêm tiếng nói trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo, cũng như đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của đất nước.

Sự quan tâm và tình cảm của Quý Bạn đọc chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, biên tập viên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình chúng tôi tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, truyền tải tới Quý Bạn đọc những nội dung từ tổng hợp tới chuyên sâu, phong phú và độc đáo, tạo nên bức tranh thông tin toàn cảnh trong và ngoài nước.

Mừng Xuân Giáp Thìn 2024, với những kỳ vọng về một năm mới tốt lành, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình vững tin sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Xin trân trọng gửi tới Cộng tác viên, Quý Bạn đọc những lời chúc tốt đẹp nhất. Một lần nữa, kính chúc các Cộng tác viên và Bạn đọc năm mới Mạnh khỏe - Vạn sự Cát tường - Toàn gia Hạnh phúc!

HIỆU TRƯỞNG
TỔNG BIÊN TẬP

NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng